

แนะนำการเขียนบทความของ นทน. หลักสูตรพรคนาวิน รุ่นที่ ๕๖ และหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๔

กองวิชาสงครามทางเรือ

๒๘ ต.ค. ๕๑ ณ รร.นว.สรส.

น.อ. อภิชาติ ปัญญาภักดีวัฒน์ (ผอ.กวสท.ฝวก.สรส.)

กล่าวแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความแก่นทน. ทั้งสองหลักสูตร โดยเริ่มจากกล่าว สวัสดิ์ นทน. หลักสูตร นว. รุ่นที่ ๕๖ และ นทน. หลักสูตร ทั่วไป รุ่นที่ ๓๔ สำหรับในช่วงเวลาต่อไปนี้จะ เป็นหน้าที่ของ กวสท. ที่จะมาพบกับ นทน. ทั้งสองหลักสูตรทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘๒๐ - ๐๙๐๐ หากไม่มีภารกิจ เช่น การไปดูงานหรือการศึกษานอกสถานที่

การแนะนำในวันนี้ผมได้เชิญนายทหารทุกท่านใน กวสท.ฝวก.สรส. มาร่วมให้คำแนะนำกับทุกท่านเกี่ยวกับการเขียนบทความ ซึ่งไม่อยากจะให้ นทน. ทุกคนกังวล ไม่อยากจะให้คิดว่าเป็นภาระ แต่อยากให้เห็นว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่ดีแก่นทน. ทุกคนในอนาคต ผมขอยกตัวอย่างจากการประชุมของคณะครูอาจารย์ ผู้บริหาร จาก ฝวก.สรส. เรื่องการสัมมนาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ต.ค. ๕๑ ที่ผ่านมา ได้มีมติให้มีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการเขียนบทความในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

๑. หลักสูตร วทร. การเขียนบทความในเบื้องต้นให้เขียน ๑ บทความ
๒. หลักสูตร รร.สธ.ทร. ยังไม่มีการเขียนบทความ
๓. หลักสูตร รร.อส. มีการเขียนบทความโดยให้ นทน. เขียน ๑ บทความตามสาระหลักสูตรที่กำหนดไว้
๔. หลักสูตร รร.นว. มีการเขียนบทความ ๑ บทความ ตรวจสอบและมอบรางวัล โดยมีการประเมินผลย้อนกลับไปสู่ นทน. เพื่อพัฒนาตนเอง

น.อ. สันติ ภาณุศุภวิมล (รอง ผอ.กวสท.ฝวก.สรส.)

การเขียนบทความใน สรส. เริ่มขึ้นเมื่อ ๕-๖ ปีที่ผ่านมา โดย รอง นท.ฝวก.สรส. ในขณะนั้นสังเกตเห็นว่า หลักสูตรต่างๆ ใน สรส. มีการจัดทำเอกสารรายบุคคล เว้นหลักสูตร นว. หลักสูตร ทป. และ หลักสูตร พว. จึงมีแนวความคิดให้หลักสูตรดังกล่าว มีการจัดทำเอกสารรายบุคคลในลักษณะของบทความ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ กวสท.๑ ดำเนินการ โดยเริ่มจากการเขียนบทความหลักสูตร นว. ทั่วไป และเพิ่มวิชา ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะเขียนบทความจำนวน ๒ บทความ คือ

๑. บทความวิจารณ์หนังสือ
๒. บทความทางวิชาการ

โดยแต่ละบทความมีความยาว ๕ – ๑๐ หน้ากระดาษ A4 แต่ปัจจุบันให้มีการจัดทำเพียงบทความทางวิชาการเท่านั้น และลดลงเหลือ ๔-๖ หน้ากระดาษ A4 ต่อมาการเขียนบทความฯ ขยายไปสู่ การเขียนบทความฯ ในหลักสูตร วท. หลักสูตร สช.ทร. และหลักสูตร อส. ในปัจจุบัน

ดังนั้น ขอให้ นทน. มีความสนใจ มีความพยายาม ในการเขียน ถึงแม้ว่า นทน. ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ การเขียนบทความฯ นี้เป็นการฝึกการเขียน เพื่อให้ นทน. รู้จักการเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นข้อความ และเป็นเอกสารทางวิชาการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่านได้ทราบ

การเขียนบทความฯ ต้องไม่คัดลอกบทความของผู้อื่น แต่สามารถนำเอาข้อความของผู้อื่น บางส่วน มาแสดงได้ แต่ต้องมีการอ้างอิงเป็นหลักฐานการเขียน นทน. ควรเขียนในมุมมองของ นทน. เอง ที่จะให้ผู้อื่นได้รับรู้ ตามความคิดของเรา กล่าวโดยสรุปการเขียนบทความในครั้งนี้เป็นการฝึก นทน. ไม่ควรกังวล เพียงแต่ขอให้มีความตั้งใจในการเขียน

น.ท. ชานินทร์ ศรียาภักย์ (อจ.กวสท.ฟวก.สรส.)

ดูจาก PPT

น.ท. วิทยา ปัญญวรญาณ (ประจำ กพ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ สรส.)

สำหรับการเขียนบทความ นทน. ไม่ควรยึดหลักเกณฑ์ตามทฤษฎีมากเกินไป จนเป็นการจำกัดความคิดในการเขียน เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ควรทิ้งระยะเวลาพอสมควร แล้วกลับมาอ่านตรวจทานใหม่ จะพบข้อบกพร่องต่างๆ มากมาย ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้อีกครั้ง จะทำให้บทความที่เขียนมีความสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น